



ที่ นพ ๐๐๒๓.๕/ว ๖๗๘๐

ศาลากลางจังหวัดนครพนม  
ถนนอภิบาลบัญชา นพ ๔๘๐๐๐

๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม และนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๖๒๐

ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับแจ้งจากสำนักงานประกันสังคม ตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) และการจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เพื่อผลักดันการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐให้มี ประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมาย สำนักงานประกันสังคมตระหนักถึงนโยบายรัฐบาล และการเพิ่ม ประสิทธิภาพช่องทาง การให้บริการแก่นายจ้างในการชำระเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) เพื่อให้ นายจ้างได้รับความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ลด - งด การใช้จ่ายเงินสด/เช็คผ่านมือ ลดการใช้เอกสารในการติดต่อราชการโดยสำนักงานประกันสังคมได้ออกมาตรการและรณรงค์ ให้นายจ้างชำระเงินผ่านช่องทางดังกล่าว และมีนายจ้างใช้บริการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่สำหรับหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังคงใช้บริการชำระเงินด้วยเงินสดและเช็ค เนื่องจากระเบียบการจ่ายเงิน ยังไม่รองรับ ดังนั้น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมจึงขอ ความร่วมมือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินที่ออกตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจ่ายเงินกองทุน ประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ได้ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจ่ายเงิน สมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) โดยอาศัยอำนาจ ตามความในข้อ ๖๘ ของระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนด หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ดังนี้

๑. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอ Username/Password จากสำนักงานประกันสังคม ผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม (www.sso.go.th) เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นจะได้รับแบบคำขอยื่นแบบรายงานการทางอิเล็กทรอนิกส์ สปส. ๑-๐๕

๒. เมื่อสำนักงานประกันสังคมอนุมัติเรียบร้อยแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้รับแจ้ง Username/Password ทาง e-mail

/๓. องค์กร

๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอ Username/Password จากธนาคาร เพื่อรับชำระเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)

๔. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อชำระเงินสมทบ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดต่อธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อขอชำระเงินสมทบให้สำนักงานประกันสังคม ที่ใช้สำหรับเรียกดู Statement กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ไว้แล้ว ให้ยื่นขอใช้ข้อมูลบริการ Krungthai Corporate Online (โอนเงินระหว่างบัญชีตนเอง) “เพื่อชำระเงินสมทบให้กับสำนักงานประกันสังคม

๕. ขั้นตอนการชำระเงินสมทบ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอเบิกจ่ายเงินให้จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินและรายงานการจัดทำเช็ค โดยระบุว่าจะจ่ายโดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคาร และระบุเลขที่บัญชีพร้อมวันที่ที่กำหนดให้ธนาคารหักบัญชีเงินฝากธนาคารและใช้หลักฐานการหักบัญชีของธนาคารตามรายงานในสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหรือหนังสือแจ้งรายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร และใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐานการจ่าย

๖. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ Username/Password ตามที่สำนักงานประกันสังคมส่งให้ทาง e-mail เพื่อส่งเงินสมทบให้กับสำนักงานประกันสังคม

๗. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินเพื่อเก็บเป็นหลักฐานการชำระเงินสมทบของสำนักงานประกันสังคม โดยถือเป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๖๘ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายรังสรรค์ คัมภีรานนท์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ

โทร ๐-๔๒๕๑-๕๖๓๓

โทรสาร ๐-๔๒๕๑-๕๗๑๙



ศาลากลางจังหวัดนครพนม

รับ 4705

วันที่ 23 เม.ย. 2562

เวลา

๐๓๓๕ ๖๖

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดนครพนม

เลขทะเบียน 3776 วันที่ 24 เม.ย. 2562

ส.บ.ท.  ก.บ.บ.  ก.บ.ม.  ก.บ.ส.  ก.บ.ง.



ที่ มท.๐๘๐๘.๒/๑๖๒๐

เลขที่รับ 713 ลงวันที่ 24/5/62

รับทราบ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต  
กทม. ๑๐๓๐๐

๒๒ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานประกันสังคม ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๖๐๕/๓๗๕๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒ ฉบับ

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากสำนักงานประกันสังคมว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) และการจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เพื่อผลักดันการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมาย สำนักงานประกันสังคมตระหนักถึงนโยบายรัฐบาล และการเพิ่มประสิทธิภาพช่องทางการให้บริการแก่นายจ้างในการชำระเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) เพื่อให้ นายจ้าง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ลด - งด การใช้จ่ายเงินสด/เช็คผ่านมือ ลดการใช้เอกสารในการติดต่อราชการโดยสำนักงานประกันสังคมได้ออกมาตรการและรณรงค์ให้นายจ้างชำระเงินผ่านช่องทางดังกล่าว และมีนายจ้างใช้บริการเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ แต่สำหรับหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังคงใช้บริการชำระเงินด้วยเงินสดและเช็คเนื่องจากระเบียบการจ่ายเงินยังไม่รองรับ ดังนั้น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของลูกจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ได้ โดยไม่ใช้เงินสด/เช็ค สำนักงานประกันสังคมจึงขอความร่วมมือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินที่ออกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจ่ายเงินกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ได้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ได้ จึงอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๖๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ดังนี้

๑. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอ Username/Password จากสำนักงานประกันสังคมผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม (www.sso.go.th) เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้รับแบบคำขอยื่นแบบรายการทางอิเล็กทรอนิกส์ สปส. ๑-๐๕

/๒. เมื่อสำนักงาน ...

๒. เมื่อสำนักงานประกันสังคมอนุมัติเรียบร้อยแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้รับแจ้ง Username/Password ทาง e-mail

๓. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอ Username/Password จากธนาคาร เพื่อรับชำระเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)

๔. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อชำระเงินสมทบ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดต่อธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อขอชำระเงินสมทบให้สำนักงานประกันสังคม ที่ใช้สำหรับเรียกดู Statement กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ไว้แล้ว ให้ยื่นขอใช้ข้อมูลบริการ Krungthai Corporate Online (โอนเงินระหว่างบัญชีตนเอง) “เพื่อชำระเงินสมทบให้กับสำนักงานประกันสังคม”

๕. ขั้นตอนการชำระเงินสมทบ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอเบิกจ่ายเงินให้จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินและรายงานการจัดทำเช็ค โดยระบุว่าจ่ายโดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคาร และระบุเลขที่บัญชีพร้อมวันที่ที่กำหนดให้ธนาคารหักบัญชีเงินฝากธนาคารและใช้หลักฐานการหักบัญชีของธนาคารตามรายงานในสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหรือหนังสือแจ้งรายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร และใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐานการจ่าย

๖. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ Username/Password ตามที่สำนักงานประกันสังคมส่งให้ทาง e-mail เพื่อส่งเงินสมทบให้กับสำนักงานประกันสังคม

๗. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน เพื่อเก็บเป็นหลักฐานการชำระเงินสมทบของสำนักงานประกันสังคม โดยถือเป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๖๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้นายอำเภอ ทุกอำเภอทราบด้วย รวมทั้งแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ส่วนการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๑๕๒๔

โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๔๙

ผู้ประสานงาน : นางสาวอุไร ภาควิชัย ๐๙๖-๗๑๕-๙๓๗๙



ด่วนที่สุด  
ที่ รง ๐๖๐๕/๓๗๕๐

สำนักงานบริหารคลังท้องถิ่น  
เลขที่รับ 1487  
วันที่ 12 ก.พ. 2562  
เวลา



๒๗ มกราคม ๒๕๖๒

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
เลขที่รับ ๗258  
วันที่ 4 ก.พ. 2562  
เวลา

สำนักงานประกันสังคม

ถนนติวานนท์ ถนนพหลโยธิน ๑๑๐๐๐

สำนักงานพัฒนาการบริหารท้องถิ่น  
เลขที่รับ ๒๗๖ ก.  
วันที่ - ๕ ก.พ. ๒๕๖๒  
เวลา

เรื่อง ขอความร่วมมือแจ้งหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศส่งข้อมูลและจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/๐๓๓๑๘๐ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑  
๒. รายละเอียดหลักเกณฑ์ และวิธีการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๕ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการปรับปรุงบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศเป็นผลสำเร็จ และอันดับของประเทศไทยดีขึ้นในการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการเอื้อต่อการประกอบธุรกิจของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก (Doing Business) ของธนาคารโลก โดยกำหนดตัวชี้วัดด้านการชำระภาษี (Paying Taxes) ซึ่งประกอบด้วย การชำระภาษีของกรมสรรพากร และการนำส่งเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ของสำนักงานประกันสังคม โดยมีเป้าหมายให้ดำเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๕๐ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบในหลักการของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) และเห็นชอบการจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ เพื่อผลักดันการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งสำนักงานประกันสังคมเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ต้องขับเคลื่อนนโยบาย โดยรณรงค์ให้นายจ้างชำระเงินสมทบผ่านช่องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) นั้น

สำนักงานประกันสังคม มีหนังสือขอความร่วมมือให้กรมบัญชีกลางแจ้งหน่วยงานราชการทุกแห่งให้ดำเนินการส่งข้อมูลและจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ของสำนักงานประกันสังคม กรมบัญชีกลาง ได้พิจารณาแล้วว่าสำนักงานประกันสังคมสามารถกำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ วิธีการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) และแจ้งให้ส่วนราชการถือปฏิบัติได้โดยตรงต่อไป

กลุ่มพัฒนาระบบงบประมาณ  
รัฐ และพัสดท้องถิ่น  
เลขที่รับ ๑๒๗  
วันที่ ๑๓ ก.พ. ๒๕๖๒  
เวลา

ส่วนการจัดสรรเงินอุดหนุนและ  
พัฒนาระบบงบประมาณ  
เลขที่รับ ๓๗๔  
วันที่ ๑๓ ก.พ. ๒๕๖๒  
เวลา

สำนักงาน...

- NOV 9/15  
any  
พ. ๕๒

สำนักงานประกันสังคม จึงขอความร่วมมือท่านแจ้งหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศดำเนินการ  
ส่งข้อมูล และจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) โดยมีรายละเอียด  
หลักเกณฑ์ วิธีการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณในความร่วมมือนมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ)

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

กองบริหารการเงินและการบัญชี

โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๖ ๒๔๕๕-๖๑

โทรสาร ๐ ๒๙๖๘ ๗๕๔๙